

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้เป็นวันสำคัญตามหลักของทางพระพุทธศาสนา เป็นวันเข้าพรรษาของศรัทธาญาติโยม วันพรุ่งนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย วันนี้เป็นวันสำคัญก็คือว่า วันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงธรรมจักรกัปปวัตน์สูตรปฐมเทศนาเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้งห้า ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีที่ประเทศอินเดีย พวกเรานี้มีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงระลึกถึงเป็นอดีตารมณว่าเป็นวันสำคัญ เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นวันสำคัญ วันเข้าพรรษา ตั้งหน้าตั้งตาสะสมอบรมคุณงามความดี ใครจะอธิษฐานเรื่องอะไร ทำบุญทำทานการกุศลตามกำลังความสามารถของตน ที่จะรักษาศีลตามกำลังความสามารถของตน ที่จะรักษาได้กี่วันๆตามที่อธิษฐานไว้ หรือว่าจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมนิสัยของตนเอง ให้สงบเป็นสมาธิตามระดับขั้นตอนที่ตนเองนั้นมีความสามารถที่จะทำที่จะปฏิบัติ เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติ เหตุฉะนั้นจึงได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นหนึ่ง ถวายเทียนและดอกไม้เครื่องสักการบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในหน้าฝน นางวิสาขา เป็นผู้ถวายบริจาทานเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา เหตุฉะนั้นพวกเราชาวพุทธ จึงคงจะเข้าใจได้ว่านางวิสาขานั้นคือใคร นางนั้นเปรียบเสมือนเป็นแม่ของพระ คอยดูแลเอาใจใส่มาเยี่ยมในวัดแต่ละวันๆ มาถามข่าวคราวทุกข์สุขของพระสงฆ์ทุกวันๆ จึงเปรียบเสมือนเป็นแม่ของพระ ดูแลพระสงฆ์ว่าขาดตกบกพร่องอะไร นางวิสาขาที่จะจัดหามาตามกำลังความศรัทธาของตนมาทำบุญทำทาน

..การที่เราจะบูชาเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ก็คือว่าเราจุดในพรรษาก็ดีนอกพรรษาก็ดี หรือเวลาวันสำคัญที่พระภิกษุสงฆ์ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี เจริญเมตตาภาวนาก็ดี ก็จุดเทียนสว่างไสวเชิดชูคำจูนพระพุทธศาสนา เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป อานิสงส์ที่เราจะได้ในการทำบุญนี้ เมื่อถวายอาหารบิณฑบาตรก็ดี หรือถวายผ้าผ่อนถ่อนสบไ้ผ้าอาบน้ำฝนก็ดี ก็เรียกว่าให้วรรณะให้ผิวพรรณสวยสดงดงาม เกิดชาติใดภพใดก็จะมีผ้านุ่งผ้าห่มสะดวกสบายเป็นอานิสงส์ กุศลผลบุญที่เราได้ทำเอาไว้ เราบูชาเทียนด้วยแสงสว่าง ผู้ให้แสงสว่างให้รูปให้เทียนไฟฉายเครื่องส่องแสงสว่างก็ดี บุคคลใดได้ทำบุญทำทานการกุศลเอาไว้แบบนี้ ถ้ามาเกิดในชาตินี้จะเป็นคนตาดีตาสว่างไสว ไม่ต้องได้ใส่แว่นตามาตั้งแต่เล็กเหมือนคนเฒ่าคนแก่ นี่เป็นอานิสงส์ผลบุญ ผู้ใดได้ถวายรูปเทียนแสงสว่างเอาไว้ก็จะมีหูตาสว่างไสว แม้จะมีอายุ 80 90ปี นี้คือผลบุญที่ทานรูปทานเทียนเอาไว้ ผู้ใดได้ถวายทานดอกไม้ ไปเกิดในเมืองสวรรค์ก็มีสวนดอกไม้โดยรอบ การถวายอาหารการขบการฉันก็เหมือนกัน ให้อาหารการกินให้อาหารบำรุงร่างกาย ก็จะอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์ ส่วนคนที่บริจาคที่ดินเกศขบปัจฉัย เกิดมาพบในชาติใดก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ร่างกายจะอยู่มี

ความสุขตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลสักทีเหมือนพระบาทสมเด็จพระพุทธกาล ตั้งแต่เกิดมาจนถึงได้บวชมาในพระพุทธศาสนา ก็ไม่เคยได้กินหยูกกินยา สมอมะขามป้อมก็ไม่ได้ฉัน ไม่เคยเจ็บเลยสักทีในร่างกายนี้ สมบูรณ์ตลอดเลยในร่างกายนี้ เหตุฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่บางคนยังไม่เคยเห็นเคยเข้าโรงพยาบาลสักที นี่คืออานิสงส์ของผลบุญของผู้บริจาการรักษาโรค

..ผู้ใดบริจาคอะไรเอาไว้ก็จะได้อานิสงส์ตามนั้น ให้ของดีก็ย่อมได้ของดี ผู้ให้ของเล็ก็ย่อมได้ของเล็ ผู้ให้ของประเสริฐก็ย่อมได้ของประเสริฐ การทำคุณงามความดีเช่นการทำทานนั้น ท่านว่ามีอยู่ 3 อย่าง ทาสทานหนึ่ง สหายทานหนึ่ง สามีทานหนึ่ง ก็ทำได้ยากอยู่เหมือนกัน ทาสทานนั้นคือทานให้คนใช้คนบ่าว หรือผู้ที่ต่ำกว่าเรา หรือถ้าของนั้นกินอิ่มแล้วเมื่อเหลือแล้วจึงให้ทาน เรียกว่าทานต่ำ สหายทาน ทานตามได้ ตามมีคือเจ้าของมียัง ใจก็ถวายทานให้ตามนั้น คือทานไปตามกำลังศรัทธาของตนเรียกว่าสหายทาน เหมือนพรรคพวกเพื่อนฝูงของเรามาเยี่ยมบ้าน เวลากินข้าวก็เรียกเพื่อนฝูงของเรามากินด้วย อาหารการกินก็ตามมีตามได้ ตามกำลังความสามารถที่ตนหามาได้ ส่วนสามีทานนั้นคือทานอันเลิศ เจ้าของยังไม่ได้กินยังไม่ได้ทาน ก็เอามาทำบุญก่อน ทานของเล็ก็จะได้ของเล็ ทานของประเสริฐก็จะได้ของประเสริฐ ทานของดีก็จะได้ของดี ผู้ใดถวายดอกไม้ธูปเทียนได้ไปเมืองสวรรค์ก็จะมีสวนดอกไม้ในเมืองสวรรค์ ดอกในเมืองสวรรค์นี้โตเท่าบาตรพระแน่ะ เหมือนแม่บัวใสที่เป็นผู้ที่สร้างเจดีย์แห่งนี้ ท่านไปอยู่ปราสาทในเมืองสวรรค์ชั้นยามา มีสวนดอกไม้ 7 ไร่ล้อมรอบปราสาทเอาไว้ คราวที่อาตมาขึ้นไปเยี่ยมแม่บัวใสในสวรรค์ พบหญิงสาวอายุเพียง 16 ปีสวยสดงดงาม แต่งกายด้วยผ้าไหมสีเขียวอ่อนเหมือนทรงสาวศรีของอินเดีย คุยกับอาตมาและบอกอาตมาว่าเป็นแม่บัวใส อาตมายังไม่ยอมเชื่อว่าเป็นแม่บัวใสจนท่านแปลงร่างเป็นร่างเดิมให้ดู แม้พวกเราเองก็เหมือนกัน ใครจะได้ไปสวรรค์จะได้อยู่นานเท่าไร ก็เหมือนกับพวกเราไปที่วังเมืองนอกนี้แหละ จะอยู่ได้นานเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของตนเอง ถ้ามีเงินหลายดอลลาร์ก็อยู่ได้นานหน่อย ถ้าผู้ใดมีน้อยก็กลับมาเกิดอีก ถ้าได้เกิดมาได้เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานการกุศล มั่นใจในการทำคุณงามความดี ในชีวิตก็จะเป็นมงคลเป็นของประเสริฐ ถ้าน้อมนึกระลึกถึงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยที่จะสมบูรณ์ก็คือวันนี้แหละ เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง 5 อัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าก็เลยได้บรรลุพระโสดาบันบุคคล ญาติโยมก็เหมือนกันผู้ใดเคยทำทานได้ รักษาศีล ได้ภาวนาก็แล้วแต่ บุญกุศลก็จะส่งให้บรรลุพระโสดาบันบุคคล

..วันนี้จึงเป็นวันที่มีสังฆรัตนะสมบูรณ์ในวันนี้ แต่ก่อนนี้มีแต่พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ เมื่อพระองค์เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจบลง ก็เลยมีผู้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเข้าใจถึงกฎของไตรลักษณ์ สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นมีอันดับ ไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ จึงมีสังฆรัตนะเกิดขึ้นครบสามรัตน เรียกว่าพระรัตนตรัย พวก

เราก็เหมือนกัน เมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ จากเล็กถึงใหญ่จนถึงเฒ่าถึงแก่ ก็มีการเปลี่ยนแปลง ร่างกายเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติเป็นอนิจจัง ก็ให้เรื่งกันทำบุญทำคุณงามความดีเอาไว้ เกิดมาพบโรคชาติใด จะได้ไม่ทุกข์ไม่จนไม่ลำบาก บริจาคจำแนกแจกทานไปตามกำลัง ทำบุญอย่าทำเกินกำลังของตน ให้ทำตาม กำลังทำมาหาได้ทำแต่น้อย เหมือนกับปลวกมันทำจอมปลวกทำทีละน้อยๆ วันหน้าก็เป็นจอมปลวกใหญ่ หรือเปรียบเทียบไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับฝนตก ตกลงมาทีละเม็ดๆ เมื่อเอาโอ่งหรือเอาหม้อเอาไหไป ตวงไว้ หมดวันหมดคืนก็เต็ม โอ่งเต็มไหได้เหมือนกัน ฉันทิดก็ศีการทำบุญทำทานการกุศลก็เหมือนกัน ทำไป ทีละน้อยๆก็จะได้กองบุญกองกุศลเป็นกองใหญ่ ทีนี้เมื่อมีกองบุญใหญ่ จิตใจก็มีความสุข เกิดภพโศชาติใดก็ มั่นใจได้ว่าเรานี้ไม่จนแล้ว ยังไงก็มั่นใจว่าสะดวกสบายเพราะได้ทำเอาไว้พร้อมบริบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ก็ยัง จะเป็นคนใจเย็นหน้าเข้มขึ้นเบิกบานไม่โกรธง่าย

..ดังนั้นให้หมั่นระลึกถึงว่า เราได้ทำคุณงามความดีแล้ว ก็ให้แผ่เมตตาไปหาคุณพ่อคุณแม่ คุณตา คุณยาย คุณติมิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เมื่อพระให้พรก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตาบุญกุศลให้ เรามาทำบุญ ทำทานการกุศลอย่างนี้ สัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากเขาก็คอยมารับส่วนบุญส่วนกุศลของเรา เราไม่เห็นเขาก็ให้นึก ถึงเขาให้นึกไว้ในใจ ใจนี้ส่งถึงกันได้ถ้าเราไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา เขาก็ไม่ได้อะไร เขาก็เสียใจ กลับไป เพราะเขามารออยู่ในวัดนี้แล้ว มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากเรา เมื่อเรามีบุญเราเป็นเจ้าของบุญ ได้ กล่าวถวายทานสิ่งของแล้วด้วยความเคารพแล้วเมื่อตะกี้ก็สุขใจ บุญคือความสุข เมื่อมีความสุขเราก็ส่ง ความสุขไปให้ เมื่อเขาได้รับได้อุ่น โมส่วนบุญกับพวกเราแล้ว เขามีทุกข์ก็จะได้พ้นจากทุกข์ เขามีสุขก็จะสุข ยิ่งๆขึ้นไปตามเจตนาที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ เนื่องในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ตามกำลัง ศรัทธาของเราที่เต็มเปี่ยม ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ ขอให้เป็นคนใจกว้าง

..แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจแผ่เมตตาเมื่อได้รับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ ตั้งใจแผ่เมตตาด้วยกันทุกท่านทุกคน นึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ท่านก็ดีใจ แม้ว่าท่านไม่ได้มา ท่านก็จะปลื้มใจภูมิใจว่าลูกเราได้ เข้าวัดเข้าวา ใจของคุณพ่อคุณแม่ก็เลยชื่นบาน เห็นลูกเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำทานการกุศล เหตุฉะนั้นทุกคนก็ มีพ่อแม่เหมือนกัน แม้บางท่านได้ล่วงลับดับไปก็ให้นึกถึงท่าน ให้ท่านมารับทานด้วย รับบุญจากลูกเป็น การสนองแทนบุญแทนคุณจากท่าน..